

TTCL ฟ้าเปิดหลังฝนซา ดึงยักษ์ SoJitz เป็นธุรกิจ

ทันหุ้น - TTCL เทรินอะราวด์ หลังได้ SoJitz ยักษ์ใหญ่ธุรกิจสาธารณูปโภคญี่ปุ่นเข้าถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนตอบรับดีหุ้นพุ่งรอบ 6 เดือน เปิดแผนเชื่อมโยงธุรกิจ EPC-โรงไฟฟ้า-เทรคดิ่ง LNG |>>> **อ่านหน้า 8**



TTCL (ต่อจากหน้า 1)

และลุยธุรกิจใหม่ ประเดิมประมูลงาน 500 ล้านเหรียญ แม้ระยะสั้นครึ่งปีหลังผลงานกลับมาบวกมีกำไร ก่อนทะยานเป็นต่อๆ ไป

SoJitz Corporation ยักษ์ใหญ่การลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น ที่เข้ามาถือหุ้น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL สัดส่วน 9.09% ขึ้นเบอร์ 1 บนตารางผู้ถือหุ้น กำลังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนให้กลับคืนมาสู่ TTCL อีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทต้องโดนกระหน่ำทั้งหุ้น หลังจากผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง โตโย เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่น (TEC) โบกมือลาขายหุ้นไทย

ราคาหุ้นที่ปิดล่าสุดเมื่อวานนี้ (3 ก.ย. 61) ที่ระดับ 9.55 บาท เพิ่มขึ้น 1.15 บาท หรือ 13.69% ซึ่งสูงสุดในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่ถูกกระหน่ำขาย 2 มีนาคม 2561 ท่ามกลางงานแถลงข่าวของ TTCL เมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนเป็นอย่างดี

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี TTCL ยอมรับว่า นี่คือการเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมา หลังจากก่อนหน้านี้หุ้นลงเพราะจิตวิทยาจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง TEC แต่คราวนี้บริษัทได้พันธมิตรใหม่คือ SoJitz Corporation ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก มีสินทรัพย์ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 825,000 ล้านบาท ซึ่ง SoJitz

Corporation มีการลงทุนทั่วโลก แต่ยังขาดงานรับเหมาก่อสร้างระบบและติดตั้ง (EPC) ที่ดำเนินการมาไม่ได้ทุกประเภท ดังนั้น TTCL จึงมีโอกาสที่จะได้รับงานจาก SoJitz

นายบุญยกฤต เสาวรณ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับเบื้องต้น SoJitz และ TTCL จะมีการร่วมมือหลักๆ 4 ด้านด้วยกัน คือ 1. ด้านธุรกิจ EPC ในประเทศที่ SoJitz มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ EPC เช่น รัสเซีย และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (NIS Countries) ซึ่งมีโอกาสอย่างมาก ขณะที่ไทยเอง SoJitz ก็มีธุรกิจด้านนิวเคลียร์อยู่ ซึ่งก็จะมีความร่วมมือกันในงานก่อสร้าง EPC ด้วยรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะนี้ TTCL และ SoJitz ได้รวมเข้าประมูลงานด้วยกัน 2 โครงการในต่างประเทศ มูลค่ารวมกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอีก 9 เดือนจึงจะรู้ผลประมูล นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนซื้อในประเทศสปป.ลาว อีกด้วย

2. ด้านธุรกิจ Operation & Maintenance (O&M) ซึ่ง SoJitz มีธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่ในพอร์ต ซึ่ง TTCL จะมีโอกาสได้รับงานนี้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ SoJitz จะเข้าร่วมทุนในธุรกิจที่อยู่ในแผนการลงทุนของ TTCL เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในเมียนมา

3. การเชื่อมโยงด้านธุรกิจพลังงาน เนื่องจาก SoJitz มีธุรกิจเทรคดิ่งก๊าซ LNG อยู่แล้ว ดังนั้น TTCL สามารถที่จะเข้าไปซื้อวัตถุดิบในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ และจะมีการขยายความร่วมมือในการขาย LNG ต่อไป

4. การร่วมทุนทำธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจาก TTCL มีความสัมพันธ์กับ SoJitz มาหนานกว่า 25 ปีแล้ว โดย SoJitz เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั่วโลก และมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและมีฐานลูกค้าเกี่ยวกับโรงงานปิโตรเคมี ปูน และโรงไฟฟ้า

นายบุญยกฤต คาดการณ์รายได้รวมในปีนี้จะอยู่ที่ 7 พันล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนที่มี 1.1 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าครึ่งปีหลังจากรับรายได้จากงานใหม่ 20% ของ Backlog หรือ 4 พันล้านบาท เทียบกับรายได้รวมครึ่งปีแรกมี 3 พันล้านบาท ลดลง 52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีงานในปี 60 ไม่มาก หรือมีจำนวน 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การรับรู้รายได้มีน้อยลงตามงาน

ขณะที่ปีนี้มีงานใหม่แล้ว 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.5 หมื่นล้านบาท) จากเป้าหมายปีที่ตั้งไว้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นงานขนาดใหญ่กว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการในปีหน้าเติบโตอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะพลิกมีกำไร จากครั้งแรกของปีมีผลขาดทุน 91.17 ล้านบาท และทำให้ทั้งปีมีกำไรเล็กน้อยจากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 52.56 ล้านบาท

นายบุญยกฤต กล่าวอีกว่า บริษัทจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) ของ บริษัท TTCL Power Holding Pte. Ltd. (TPPHD) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในเมียนมา คือ โรงไฟฟ้า Ahlone เฟสแรก มีกำลังผลิต 121 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการผลิต 356 เมกะวัตต์ ในปลายปีนี้ และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในไตรมาส 3/2562 จากเดิมคาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในไตรมาส 2/2562